

ที่ กบ ๐๐๒๓.๒/ว ๑๕๖๕



ศาลากลางจังหวัดกระบี่
ถนนอุตรกิจ กบ ๘๑๐๐๐

๓๐ เมษายน ๒๕๕๘

เรื่อง การหรือคุณวุฒิการศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งในสายงานบริหารการศึกษา (นักบริหารการศึกษา ระดับ ๖-๗)

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ และนายกเทศมนตรีเมืองกระบี่

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท ๐๘๐๙.๙/ว ๖ ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๘

สำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. แจ้งว่า ได้มีจังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือคุณวุฒิการศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งในสายงานบริหารการศึกษา (นักบริหารการศึกษา ระดับ ๖-๙) โดยหรือว่า บุคคลที่มีคุณวุฒิเทียบได้ไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี “ทางการศึกษา หรือสาขาวิชาศึกษาศาสตร์” ได้แก่ บุคคลที่มีคุณวุฒิปริญญาโท “ทางการศึกษา หรือสาขาวิชาศึกษาศาสตร์” และถือเป็นคุณวุฒิที่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งและจะสามารถบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าวได้หรือไม่ อย่างไร

ก.ท. ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ได้พิจารณาข้อหาดังกล่าว และมีมติเห็นชอบแนวทางปฏิบัติในการพิจารณาคุณวุฒิการศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งนักบริหารการศึกษา ระดับ ๖-๙ โดยกำหนดให้คุณวุฒิการศึกษาปริญญาโท “ทางการศึกษา หรือสาขาวิชาศึกษาศาสตร์” ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนักบริหารการศึกษา ระดับ ๖-๙ และสามารถนำคุณวุฒิปริญญาโท “ทางการศึกษา หรือสาขาวิชาศึกษาศาสตร์” มาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักบริหารการศึกษา ระดับ ๖-๙ ได้ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อถือเป็นแนวทางปฏิบัติ สำหรับอำเภอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ถือเป็นแนวทางปฏิบัติด้วย

ขอแสดงความนับถือ


(นายณรงค์ รุ่งชัย)
รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
โทร./โทรสาร ๐-๗๕๖๑-๑๘๙๙, ๐-๗๕๖๒-๒๔๓๗



ศาลากลางจังหวัดกระบี่
 .ชม 005933
 วันที่ 17 มี.ค. 2558
 สำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.

ที่ มท ๐๘๐๙.๙/๖๖

ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต
 เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

มีนาคม ๒๕๕๘

สำนักงาน ท้องถิ่นจังหวัดกระบี่

เรื่อง การหรือคุณวุฒิการศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งในสายงาน
 (นักบริหารการศึกษา ระดับ ๖-๙)

เลขที่ ๖๓๓๖
 ทหารการศึกษาศึกษา
 วันที่ ๑๗ มี.ค. ๒๕๕๘

เรียน ประธานกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จ.จ. ก.ท.จ. และ ก.อบต.) ทุกจังหวัด
 และประธานกรรมการพนักงานเมืองพัทยา (ก.เมืองพัทยา)

เวลา

- อ้างถึง ๑. ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
 การบริหารงานบุคคลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ประกาศ ณ
 วันที่ ๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔
๒. ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
 พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาขององค์การบริหารส่วนตำบล ประกาศ ณ วันที่ ๔ เมษายน
 พ.ศ. ๒๕๕๔
๓. ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง ตำแหน่งและวิทยฐานะพนักงานครูและบุคลากร
 ทางการศึกษาเทศบาล (เพิ่มเติม) พ.ศ. ๒๕๕๖ ประกาศ ณ วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

ตามที่ จังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือคุณวุฒิการศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง
 บุคคลให้ดำรงตำแหน่งในสายงานบริหารการศึกษาศึกษา (นักบริหารการศึกษาศึกษา ระดับ ๖-๙) โดยหรือว่า บุคคลที่มี
 คุณวุฒิเทียบได้ไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี “ทางการศึกษาหรือสาขาวิชาศึกษาศาสตร์” ได้แก่ บุคคลที่มีคุณวุฒิ
 ปริญญาโท “ทางการศึกษาหรือสาขาวิชาศึกษาศาสตร์” และถือเป็นคุณวุฒิที่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับ
 ตำแหน่งและจะสามารถบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าวได้หรือไม่ อย่างไร นั้น

สำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ขอเรียนว่า คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล ในการ
 ประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ได้พิจารณาข้อหาดังกล่าวและมีมติเห็นชอบ
 แนวทางปฏิบัติในการพิจารณาคุณวุฒิการศึกษาเพื่อการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งนักบริหาร
 การศึกษาศึกษา ระดับ ๖-๙ ตามที่คณะอนุกรรมการด้านโครงสร้างและอัตรากำลังพนักงานเทศบาลเสนอ โดยกำหนด
 ให้คุณวุฒิการศึกษาปริญญาโท “ทางการศึกษา หรือสาขาวิชาศึกษาศาสตร์” เป็นคุณวุฒิการศึกษาที่เทียบได้
 ไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี “ทางการศึกษา หรือสาขาวิชาศึกษาศาสตร์” ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 นักบริหารการศึกษาศึกษา ระดับ ๖-๙ และบุคคลสามารถนำคุณวุฒิการศึกษาปริญญาโท “ทางการศึกษา หรือ
 สาขาวิชาศึกษาศาสตร์” ดังกล่าว มาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักบริหารการศึกษาศึกษา ระดับ ๖-๙ ได้

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้อภิปรายและมีข้อคิดเห็นเพิ่มเติมว่า วิชาชีพทางการศึกษาเป็นวิชาชีพที่เป็น
 ลักษณะเฉพาะ และนักบริหารการศึกษาก็ถือเป็นตำแหน่งที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบวิชาชีพดังกล่าวโดยตรง
 ซึ่งจะต้องพัฒนาและดูแลการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีคุณภาพ มาตรฐาน และสอดคล้อง
 ทัดเทียมกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ ประกอบกับข้อเท็จจริงข้อมูลคุณภาพการศึกษาของไทย ณ ปัจจุบัน
 จะพบว่า คุณภาพการศึกษาของไทยอยู่ในลำดับท้ายๆ ของอาเซียน ซึ่งสาเหตุหนึ่งของการเกิดปัญหาดังกล่าวที่
 ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้นั้นคือ บุคลากรที่รับผิดชอบภารกิจจัดการศึกษา ดังนั้น ในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาดังกล่าว

/ ด้าน...

ด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในกรณีบุคคลที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักบริหาร การศึกษา จึงควรมีความรู้ความเข้าใจในองค์ความรู้ด้านการศึกษาอย่างลึกซึ้งและมีพื้นฐานคุณวุฒิการศึกษาใน ระดับปริญญาตรีทางการศึกษาเป็นฐานความรู้ อันจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นได้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความรอบคอบ เหมาะสม จึงให้ฝ่ายเลขานุการ นำข้อคิดเห็นดังกล่าวเสนอ คณะอนุกรรมการด้านโครงสร้างและอัตรากำลังพนักงานเทศบาล (อ.ก.ท. โครงสร้างฯ) พิจารณาในโอกาสต่อไป

อนึ่ง สำหรับการบริหารงานบุคคลข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดและองค์การบริหารส่วนตำบลให้อนุโลมใช้มติคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล ดังกล่าวด้วย ตามหลักการแห่งประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด และ คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล ที่อ้างถึง ๑ , ๒

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายสมดี คชายังยืน)

รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

เลขานุการ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.

สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

ส่วนมาตรฐานและวิทยฐานะครูและบุคลากรทางการศึกษา

โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๓๑๔๑

โทรสาร ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๓๑๔๓